

Số: 153/KH-THCS&THPTHL

Hung Lợi, ngày 09 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

**Về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát
huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu
đổi mới, hội nhập và phát triển”**

Căn cứ vào Kế hoạch số 86-KH/BTGTU, ngày 06/3/2024; Công văn số 195-CV/BTGHU, ngày 25/3/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện Ủy về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024.

Trường THCS và THPT Hưng Lợi xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển” trong Nhà trường, cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh 15 tuổi trở lên (khối 9, 10, 11, 12).

Nội dung thi: Các câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, phát triển con người. Giá trị, bản sắc văn hóa, con người Sóc Trăng được hình thành trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa các dân tộc, chăm lo nguồn lực con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*** Hình thức và cách thức tham gia thi:**

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên Internet với 10 câu hỏi/kỳ và 01 câu hỏi phụ dự đoán tổng số người tham gia trong mỗi kỳ thi. Mỗi câu trắc nghiệm có từ 3 - 4 đáp án (trong đó có 1 đáp án đúng), người dự thi chỉ chọn 1 đáp án mình cho là đúng để hoàn tất câu hỏi.

Để tham gia cuộc thi, thí sinh chọn một trong hai cách sau:

+ Cách 1: Thí sinh vào Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh theo địa chỉ: <https://soctrang.dcs.vn/> và nhấp vào biểu tượng cuộc thi để đăng ký dự thi.

+ Cách 2: Quét mã QR Code bằng camera (trên IOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (trên Android) để đăng ký thi. Mã QR Code có trong mục Tuyên truyền cuộc thi đăng trên Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Người dự thi cần cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin bắt buộc trong phần đăng ký dự thi. Bài dự thi của người tham dự cuộc thi sẽ được xem là không hợp lệ nếu có thông tin đăng ký không chính xác. Thông tin người dự thi đăng ký là một trong những căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải.

Người dự thi thực hiện trả lời 11 câu hỏi (bao gồm 10 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán tổng số người tham gia cuộc thi mỗi kỳ) trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet.

Thời gian dự thi không quá 20 phút/lần. Mỗi kỳ thi được mở, người dự thi được tham gia tối đa 3 lần. Sau khi trả lời 11 câu hỏi, người dự thi bấm nút hoàn tất (xác nhận đã hoàn thành cuộc thi mỗi kỳ). Thời gian dự thi được tính từ thời điểm Vào thi đến lúc Hoàn tất. Kết thúc phần dự thi, chương trình sẽ tự động chuyển sang phần Khảo sát. Hình thức thực hiện khảo sát như sau:

+ Nếu người dự thi tham gia trả lời các câu hỏi khảo sát, sau khi hoàn thành thì bấm nút Gửi (chỉ trả lời 1 lần trong tổng số 4 kỳ thi).

+ Nếu người dự thi không tham gia phần khảo sát thì bấm nút Bỏ qua.

Thời gian thi: từ ngày 19/5/2024 đến hết ngày 15/6/2024, cụ thể:

- Kỳ 1: Từ ngày 19/5/2024 đến hết ngày 25/5/2024.
- Kỳ 2: Từ ngày 26/5/2024 đến hết ngày 01/6/2024.
- Kỳ 3: Từ ngày 02/6/2024 đến hết ngày 08/6/2024.
- Kỳ 4: Từ ngày 09/6/2024 đến hết ngày 15/6/2024.

GVCN phổ biến cuộc thi, đôn đốc, nhắc nhở học sinh lớp tham gia tốt cuộc thi.

GVBM Tin học phối hợp với GVCN, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi.

Cô Lục Thị Út tổng hợp và gửi về TTVP báo cáo.

* **Ghi chú:** Giao Tổ Trưởng công đoàn phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở thành viên tham gia tốt cuộc thi, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tham gia tích cực Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển”.

Trên đây là kế hoạch triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển” của Trường THCS và THPT Hưng Lợi. Khó khăn vướng mắc liên hệ PHT2 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng (chỉ đạo);
- TTCD (p/h thực hiện);
- Giáo viên, nhân viên trường (thực hiện);
- Học sinh trường (thực hiện);
- Đăng website Trường;
- Lưu: VT.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Trương Thanh Liêm